



ราชวิทยาลัย
จุกาภรณ์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

เพื่อพัฒนานักฟิสิกส์การแพทย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒)

ตามที่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุกาภรณ์ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนานักฟิสิกส์การแพทย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สมัครทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ รอบที่ ๒ จำนวน ๗ คน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล
๑	นางสาวธัญชนก ภูมิแสนโคตร
๒	นางสาวนริษา ตาธิกุล
๓	นางสาวสวิตรี จิตสุข
๔	นางสาวสิริกานต์ มณฑาทิพย์
๕	นางสาววรพร ยงประยูร
๖	นางสาวอรัญญา แสนลี
๗	นางสาวอิสราภรณ์ คนหลัก

หมายเหตุ การประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร มิได้เรียงตามคะแนน

ให้ผู้ผ่านการพิจารณามีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ตามวัน และเวลา ดังนี้

วันสอบสัมภาษณ์	เวลา	การสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔	๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป	สอบสัมภาษณ์ผ่าน Google Meets

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่เข้ากระบวนการสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสัมภาษณ์ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ การตัดสินใจให้ผู้สมัครเข้าศึกษาของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนานักฟิสิกส์การแพทย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ศิงขุ เอื้อวรากล

(ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข